

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,**  
**NHIỆM KỲ 2021 -2026**

*Tôi tên **NGUYỄN THANH NHÃ**, ngày sinh 06/11/1975.*

*Nơi đăng ký khai sinh: Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé (nay là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)*

*Quê quán: Xã An Sơn, Thuận An, Bình Dương.*

*Nơi đăng ký thường trú: 54, tổ 79, khu 8, đường 1/12, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.*

*Nơi ở hiện nay: 54, tổ 79, khu 8, đường 1/12, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.*

*Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học - Kỹ sư Kinh tế Xây dựng; Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B.*

*Nơi công tác: Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước; Chức vụ: Tổng giám đốc.*

Bản thân vô cùng vinh dự và tự hào khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tại đơn vị bầu cử số 9 (huyện Chơn Thành), gồm các xã Quang Minh, Minh Hưng, Minh Long, Nha Bích và Minh Thắng.

Tôi nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, mong muốn nhận được sự tín nhiệm của cử tri để trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Chơn Thành được tỉnh Bình Phước xác định là huyện công nghiệp. Do vậy, chuyên môn nghiệp vụ hiện nay tại đơn vị công tác rất phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Hiện đơn vị đang công tác là Công ty Becamex - Bình Phước, là đơn vị đang cụ thể hóa chương trình phát triển công nghiệp theo hợp tác của Tỉnh ủy Bình Dương và Tỉnh ủy Bình Phước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa. Chúng tôi đã có 48 dự án đến từ Nhật, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam với số vốn cam kết đầu tư gần 600 triệu USD... Trong đó, gần 20 nhà máy đã đi vào hoạt động, giải quyết nhu cầu việc làm cho 4.000 lao động và góp phần vào ngân sách địa phương.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã: Quang Minh, Minh Hưng, Minh Long, Nha Bích và Minh Thắng, trong đó chỉ có xã Minh Hưng có điều kiện giao thông tốt và thuận lợi phát triển công nghiệp, dịch vụ; đa phần là các xã còn lại điều kiện còn khó khăn, giao thông chưa thuận lợi, cuộc sống người dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp gặp nhiều bất lợi do giá cả nông sản bấp bênh, cần được đầu tư mạnh để cải thiện giao thông, trước mắt thuận tiện tiêu thụ nông sản và có điều kiện phát triển, phù hợp với mục tiêu phát triển Chơn Thành thành thị xã trong vài năm tới.

Trên cương vị công tác - với vai trò là ứng cử đại biểu HĐND, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi nhận thấy cần tập trung thực hiện có trách nhiệm một số vấn đề sau:

Thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh; dành thời gian đi thực tế trên địa bàn ứng cử, tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp để lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri, đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri trong các kỳ họp HĐND tỉnh.

Trên cương vị chuyên môn là lãnh đạo đơn vị kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp: Bản thân sẽ phối hợp sát với địa phương nơi dự án trú đóng, phối hợp với các ngành, tham mưu thường xuyên lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh để có giải pháp phù hợp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư trong nước về đầu tư tại Chơn Thành. Tham mưu xây dựng và quảng bá hình ảnh và thương hiệu tỉnh Bình Phước ra khu vực và thị trường quốc tế; từng bước mở rộng quan hệ thương mại của tỉnh qua hình thức kết nghĩa, giao lưu, trao đổi đoàn với các địa phương của nước bạn - trước mắt là Hàn Quốc và Nhật Bản, trong nhiệm kỳ 2021-2025 phấn đấu thu hút thêm 500 triệu USD đầu tư vào Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước.

Thuyết phục lãnh đạo Becamex - Bình Phước, phối hợp với các khách hàng là nhà đầu tư trong khu công nghiệp, vận động các đối tác đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục tham gia phong trào xây dựng nhà cho đồng bào nghèo, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng hành cùng khách hàng là nhà đầu tư trong Khu công nghiệp tham gia giải quyết việc làm cho người lao động. Tham mưu cho tỉnh các chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn lao động tại các khu công nghiệp.

Phối hợp với huyện Chơn Thành đầu tư xây dựng Khu công nghiệp, Khu dân cư xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường, phấn đấu hàng năm đầu tư trồng và bảo vệ 5.000 cây xanh trong dự án.

Đây là lần đầu tiên tôi được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh, tôi nhận thức rõ

trách nhiệm của mình với bà con cử tri, dù có trúng cử hay không tôi cũng xin hứa quyết liệt hành động, góp phần vào sự phát triển chung của Chơn Thành, đưa Bình Phước sánh bước, phát triển ngang tầm các tỉnh bạn trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cảm ơn bà con cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức gặp gỡ tiếp xúc.

***Trân trọng cảm ơn!***